

ทนทุกแรงกระแทกในทุกสภาพการณ์



เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ขอร้องอย่าถึงขั้นลงไม้ลงมือ แต่ถ้าเสียงไม้ได้เจาะจง เลือกใช้แผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง Smile Board ที่ทนทานต่อทุกแรงกระแทก ไม่เปราะ ไม่แตกหักง่าย สามารถนำไปตกแต่งได้ตามไอเดียที่คุณจินตนาการ ไม่ว่าจะเจอเรื่องไม่คาดฝัน กระแทกกระแทกแค่ไหน ก็ทนทานต่อทุกสภาวะ อย่าลืมนึกถึง Smile Board ทุกครั้งที่ตกแต่ง

Smile Board ตอบรับทุกจินตนาการไม่รู้จบ



แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง
Your Idea Your Style



การตกแต่งบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อคุณมีผู้ช่วยในงาน ตกแต่งอย่าง Smile Board ที่ไม่ว่ามุมไหนๆ ของบ้านก็สามารถ เหนรมิตให้สวยงามได้ตั้งใจปรารถนา ไม่ว่าคุณจะมีไอเดียแบบไหน Smile Board ก็ตอบรับทุกจินตนาการได้ทั้งหมด

1.ผนังทางเดินหน้าลิฟต์

ตกแต่งผนังทางเดินหน้าลิฟต์แบบไม่ซ้ำใครด้วย Smile Board แผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูงที่มีความทนทานต่อการ กระแทก สามารถดัด เลื่อย เจาะได้โดยไม่แตกหรือเสียหายเพราะ มีความหนาแน่นสูง ติดตั้งง่ายจึงทำงานได้รวดเร็ว ไม่เสียเวลา ก่อสร้างที่หน้างาน ไม่สกปรก จึงทำให้คุณสามารถทำงาน ในออฟฟิศได้แม้ขณะทำการตกแต่งอยู่ก็ตาม

2.ผนังห้องประชุม

เนื่องจากห้องประชุมต้องการทั้งความสวยงามและการป้องกัน เสียงรบกวน การเลือกใช้ Smile Board มาตกแต่งผนังห้องประชุม เพื่อให้ดูทันสมัย ไม่ว่าจะป็นภายนอกหรือภายในจึงเป็นสิ่งที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพราะ Smile Board

คัดเลือกไม้ชนิดละเอียดมาเป็นส่วนผสม ทั้งผิวหน้าและไส้กลาง จึงทำให้มีอัตราการดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดี และยังช่วยสร้าง ภาพลักษณ์ใหม่จากพื้นผิวสัมผัสและสีสันทันสมัยมากยิ่งขึ้น

3.ผนังห้องรับแขก

หากต้องการความทันสมัยไปพร้อมกับสุขภาพที่ดีภายในห้อง รับแขก วัสดุตกแต่งจึงต้องมีคุณสมบัติในการใช้งานที่เหมาะสม อย่างแผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง Smile Board ที่สามารถใช้เป็นวัสดุกรุผนังได้อย่างลงตัวกับห้องรับแขกสไตล์โมเดิร์น ทั้งยัง ช่วยป้องกันความชื้น ปลอดภัยและแมลงไม่กัดกินอีกด้วย และด้วย พื้นผิวหน้าที่เรียบเนียนเป็นพิเศษ Smile Board จึงสามารถใช้แทน วัสดุกรุผนังอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมเลย

4.ผนังห้องนั่งเล่น

สำหรับใครหลายคน การอยู่บ้านคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด เพราะ ฉะนั้นวัสดุที่เลือกใช้ตกแต่งบ้านจึงจำเป็นต้องเป็นวัสดุที่ให้ความ สบายและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน ดังเช่น Smile Board แผ่นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูงซึ่งผลิตจาก

ส่วนผสมของไม้จากสวนป่าปลูก มีความแข็งแรง ทนน้ำ ความชื้น ได้ดี และยังปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะไม่มีส่วนผสมของสาร ใยหินและปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย

ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ครบถ้วนของ Smile Board แผ่นไม้อัด ซีเมนต์ความหนาแน่นสูง จึงสามารถใช้งานก่อสร้างและตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะป็นงานพื้น ผนัง รั้วระแนง แผง บังตา ผนังตู้ชั้นเกลดิต แผ่นรองใต้หลังคา แผ่นฝ้าระแนงหรือ จะนำไปประยุกต์ใช้ตามไอเดียใหม่ๆ ก็ได้ตามจินตนาการ



DESIGN BEYOND IMAGINATION



รักษาภาพแวดล้อม แข็งแรง ทนทาน ป้องกันความร้อน คงทนต่อทุก สภาพอากาศ ASBESTOS ป้องกัน เสียงรบกวน ทำงานง่าย ติดตั้งเร็ว ไม่ลามไฟ ปลอดภัยจาก แมลงศัตรูไม้ ประหยัด

หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้าง และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

บริษัท พาเนล เวิลด์ จำกัด

83/1 หมู่ 11 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์ : (+66) 34 472033-4 แฟกซ์ : (+66) 34 471404

อีเมล : info@panelworld.co.th

